

# พลังการสวดอ้อนวอน

วันนี้ท่านจะสวดอ้อนวอนให้ใคร

โดย เดวิด ดิคสัน  
นิตยสารศาสนาจักร  
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“จงอธิษฐานเผื่อกันและกัน”  
(ยากอบ 5:16)

คุณพ่อเรียกทุกคนมาที่คอมพิวเตอร์ ลูซี่วางตุ๊กตารูปที่เล่นอยู่และรีบมา เกิดอะไรขึ้น ได้เวลาโทรออนไลน์คุยกับคุณย่าแล้วหรือ

คุณพ่อชี้ไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ “พ่ออยากให้ดูคำพูดส่วนหนึ่งจากการประชุมใหญ่สามัญ”

ลูซี่หรีตามอง ไม่ใช่คุณย่า แต่เป็นประธานอายุรังก! ท่านอยู่ในฝ่ายประธานสูงสุด

คุณพ่อกดปุ่มเล่น ประธานอายุรังก์สอนเรื่องการสนับสนุนผู้นำศาสนาจักรของท่าน ท่านอธิบายว่าผู้นำศาสนาจักรต้องการให้เราสวดอ้อนวอนให้พวกท่าน

“นั่นคือสาเหตุที่เราสวดอ้อนวอนให้ศาสตาศาพยากรณ์ไซ้ไหมครีบพ่อ” เดวิดน้องชายของเธอถาม คุณพ่อกับคุณแม่พยักหน้าพร้อมกัน

“ใช่จ้ะ” คุณพ่อตอบ “แต่พอนึกถึงฝ่ายประธานสาขาของเราด้วย พ่อคิดว่าประธานอัลวาเรซกับที่ปรึกษาต้องการคำสวดอ้อนวอนของเราเหมือนกัน”

ลูซี่รักประธานอัลวาเรซกับที่ปรึกษาของท่าน ท่านใจดีต่อเธอเสมอ เธอต้องการช่วยเหลือพวกท่าน!



“หนูจะสวดอ้อนวอนให้พวกท่าน” ลูซี่บอก “เราจะสวดอ้อนวอนให้พวกท่านในการสวดอ้อนวอนของครอบครัวเราด้วย!”

“แม่คิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีมาก” คุณแม่บอก “งั้นเรามาสวดอ้อนวอนกันเถอะ”

สองสามวันติดต่อกันที่ลูซี่ไม่ลืมสวดอ้อนวอนให้ฝ่ายประธานสาขาทุกครั้ง เธอกล่าวคำสวดอ้อนวอนแต่ละครั้งใช้เวลาเพิ่มเพียงไม่กี่นาที ที่ง่ายมาก!

วันอาทิตย์ต่อมาในการประชุมศิโรลิก ประธานอัลวาเรซลุกขึ้นยืนหลังเพลงสวด จากนั้นก็พูดบางอย่างที่ทำให้ลูซี่เบิกตาโต

“ฝ่ายประธานสาขาขอขอบคุณที่ท่านสวดอ้อนวอนให้พวกเรา” ท่านกล่าว “เรารู้สึกถึงพลังมากจริงๆ จากคำสวดอ้อนวอนเหล่านั้น เราต้องการศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อทำการเรียกของเรา ขอขอบคุณครับ!”

ลูซี่ยิ้มกว้าง เธอเหลียวมองเดวิด เขาก็ยิ้มเหมือนกัน เธอไม่อยากจะเชื่อ! เธอตื่นเต้นมากจนแทบจะนั่งนิ่งๆ ไม่ไหว เธอโน้มตัวมาดึงแขนเสื้อของคุณแม่



ภาพประกอบโดย สกลสิทธิ์ อิมบ์กร์

“แม่คะ!” เธอกระซิบ “ได้ยืนที่ประธานอัลวาเรซพูดหรือเปล่า!” เธออยากกระโดดขึ้นลง “ได้ผล! คำสวดอ้อนวอนของเราได้ผลจริงๆ!”

หลังเลิกโบสถ์ ลูซี่กับครอบครัวเดินกลับบ้านด้วยกัน “พระเจ้าเป็นเจ้าของทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเราจริงๆ” คุณแม่พูด “และไม่น่าอัศจรรย์หรือที่เห็นว่าการสวดอ้อนวอนของคนกลุ่มหนึ่งให้กับคนบางคนมีผลอย่างยิ่ง”



“เมื่อหนูสวดอ้อนวอน หนูรู้สึก

ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าเขมามากขึ้น”

ลอเรนา เอดวาร์ด เอ็น. อายุ 5 ขวบ, เซาเปาลู บราซิล



ลูซี่รู้สึกอบอุ่นและสุขใจ เธอกับเดวิดกระโดดโลดเต้นไปตามทางเดินขณะคุณพ่อกับคุณแม่เดินตามหลัง เธอรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของครอบครัวเธอ พวกเขากำลังสร้างสรรค์สิ่งพิเศษอย่างแท้จริง เพียงแค่สวดอ้อนวอน!

คืนนั้น ลูซี่เตรียมกล่าคำสวดอ้อนวอน เธอนึกถึงครูปฐมวัยและผู้นำศาสนาจักรอีกหลายคนที่ต้องใช้พรเพิ่มเติมบางอย่าง เธอจะสวดอ้อนวอนให้พวกเขาเช่นกัน! ลูซี่ก็อดอกและก้มศีรษะ เธอรู้ว่าเธอจะพูดอะไร ●